



สรุปประเด็นอภิปรายในการประชุมพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระ ๑
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๓๐๕ อาคารรัฐสภา เกียกกาย

รายชื่อและประเด็นในการอภิปราย

รายชื่อผู้อภิปราย	ประเด็นในการอภิปราย
	วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	<ul style="list-style-type: none">- ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนไม่เกิน ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนล้านบาท) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน ๓,๐๗๔,๔๒๔,๗๗๓,๓๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสี่ล้าน เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน ๕๙๖,๖๖๖,๗๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านหกแสน หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย เป็นจำนวน ๒๔,๙๗๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) <p>ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none">- เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๒.๕ - ๓.๕ โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกตามความคืบหน้าของการอนุมัติและการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก และผลจากการดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม ทั้งด้านการเงินและการคลังที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการได้รับปัจจัยสนับสนุน จากการใช้จ่ายภาครัฐและการกลับมาขยายตัวของภาคบริการเอกชน และการลงทุนรวม รวมทั้งการปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติ <p>ในปี ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๕ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีความรุนแรงและยืดเยื้อมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จนนำไปสู่การดำเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้น แนวโน้มความ</p>

รายชื่อผู้อภิปราย	ประเด็นในการอภิปราย
	<p>ล่าช้าในการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว เงินខែด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจท่ามกลางตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งและความผันผวนของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๑.๐ - ๒.๐</p> <p>เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๔.๐ - ๕.๐ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวดีขึ้นของอุปสงค์ ภาคต่างประเทศตามแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและปริมาณ การค้าโลก ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี ทั้งการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นตามการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศภายหลังการเดินทางระหว่างประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ภายใต้เงื่อนไขของการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของหลายประเทศที่เป็นต้นทางของนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่ในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๕ ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๗ - ๑.๗</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <ul style="list-style-type: none">- รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๘,๕๔๗.๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙ ของวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน- การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๕๓.๘ ล้านบาท เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและมีอัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งเสริมให้มีการปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยว สร้างความหลากหลายให้การท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการทางสุขภาพ พัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบโดยมุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองให้

รายชื่อผู้อภิปราย	ประเด็นในการอภิปราย
	<p>สอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงต่อเนื่องไปยังภูมิภาค พัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับ ลดความเหลื่อมล้ำโดยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <ul style="list-style-type: none">- รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๔๘,๑๘๕.๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ และมีสุขภาวะที่ดี- การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๘๔.๑ ล้านบาท เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา โดยส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ไม่น้อยกว่า ๒๖ ล้านคน พัฒนาศักยภาพด้านพลศึกษา กีฬานันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬา สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาของชาติตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มีความถนัด และมีทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพไม่น้อยกว่า ๒๘,๓๐๐ คน
นายวีระกร คำประกอบ ฝ่ายรัฐบาล สส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชาชน	<ul style="list-style-type: none">- GDP ไทย ๗๐% มาจากการท่องเที่ยวและการส่งออก ซึ่ง ๑๗% ของ GDP มาจากการท่องเที่ยว คำถามคือรายได้ส่วนนี้มาได้ อย่างไรถึง ๑๗% เมื่อการท่องเที่ยวหยุดชะงักจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สส. ฝ่ายค้าน พรรคเพื่อชาติ	<ul style="list-style-type: none">- งบประมาณรายจ่ายที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวไม่สามารถแก้ไขได้ตรงความต้องการของประชาชน เป็นการใช้งบประมาณไปอย่างสูญเปล่า ประชาชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าถึงงบประมาณ และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากระเบียบและเงื่อนไขไม่เอื้ออำนวย ทำให้งบประมาณถูกโยกย้ายไปให้หน่วยงานอื่น

รายชื่อผู้อภิปราย	ประเด็นในการอภิปราย
<p>ศาสตราจารย์ กนก วงษ์ตระหง่าน ฝ่ายรัฐบาล สส บัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๕ แก้ปัญหาสำคัญนี้ได้อย่างไร - งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงที่แก้ไขปัญหาสำคัญ <ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในปี ๒๕๖๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้รายได้ของประชาชนในชนบท ถึงไม่ได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมเหล่านี้ - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีงบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงจะทำให้ประชาชนในชนบทมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละเท่าไร อย่างไร - งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงควรจะแก้ไขปัญหา <ul style="list-style-type: none"> - ประเทศไทยคนไทย จะมีรายได้เพิ่มขึ้น - ปัญหาสะสมของประเทศ/ประชาชน ๓ ประการคือ ๑.ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ๒. หนี้ระยะสั้น ๓. ผลกระทบที่แข่งขันไม่ได้
<p>นายธาดา ไทยเศรษฐ์ ฝ่ายรัฐบาล สส.พรรคภูมิใจไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงบประมาณ ควรจะให้ความสำคัญกับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งโดนตัดงบประมาณเช่นกัน
<p>นายภราดร ปริศนานันทกุล ฝ่ายรัฐบาล สส. พรรคภูมิใจไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดเก็บรายได้ ๒.๔ ล้านล้านบาท มาจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ แต่การจัดสรรงบประมาณไม่ได้สอดคล้องและไม่เป็นไปตามนโยบายที่จะเปิดประเทศ ภายใต้เงื่อนไขการได้รับการฉีดวัคซีน - งบประมาณของ ททท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศ แต่ปีนี้ ททท. งบประมาณลดลง ๒ พันล้าน ทำให้เงินประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศลดลงครึ่งหนึ่ง แสดงว่า ททท. ไม่ต้องทำการประชาสัมพันธ์แล้ว - การจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณจัดสรรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
<p>นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ ฝ่ายรัฐบาล สส. พรรคภูมิใจไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร่างงบประมาณฉบับนี้ไม่ได้รองรับสถานการณ์ปัจจุบัน - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถูกลดงบประมาณไป ๔,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ตามนโยบายรัฐบาลที่มีแผนการเปิดประเทศหลักการฉีดวัคซีน หากเราตัดงบประมาณด้านการท่องเที่ยวลง กระทรวงจะส่งเสริม หรือรักษานักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศได้อย่างไร ทั้งที่ประเทศไทยพึ่งพึ่งรายได้จากการ

รายชื่อผู้อภิปราย	ประเด็นในการอภิปราย
	ท่องเที่ยวเป็นหลัก การกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหลังการเปิดประเทศ จะฟื้นตัวได้อย่างไร
วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔	
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สส. ฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย	<ul style="list-style-type: none">- ที่ผ่านมามีการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจำนวนมาก แต่เนื่องจากวิกฤตโควิด ๑๙ ทำให้ภาคการท่องเที่ยวเกิดหนี้ กว่า ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แม้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวได้ตรงจุด- ภาคการท่องเที่ยวควรได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวต้องพยุงกิจการของตนเอง ทำให้หลายธุรกิจต้องปิดกิจการ และเกิดหนี้สินจำนวนมาก- รัฐบาลควรนำนักท่องเที่ยวกลับมาด้วยวิธีใหม่ เช่น การทำเรื่อง Vaccine Passport- การบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง และนำเข้าวัคซีนที่ล่าช้า ทำให้เกิดผลกระทบต่อ การเปิดประเทศเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยว- การบริหารจัดการในภาคการท่องเที่ยวต้องมองเฉพาะที่ มากกว่า การรวมศูนย์- นักท่องเที่ยวลดลงกว่า ๕๐ ล้านคน ส่งผลให้ SME ด้านการท่องเที่ยวต้องเลิกกิจการ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ยอดคนจนสูงขึ้น เกิดการว่างงาน หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น- รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ภาคการท่องเที่ยว อยู่ในอันดับ ๓ จากสุดท้าย หรือเพียงร้อยละ ๐.๔ ของงบประมาณทั้งหมด เป็นการไม่ให้ความสำคัญในภาคการท่องเที่ยว ทั้งที่ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่จัดสรรงบประมาณให้ด้านการท่องเที่ยวลดลง และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์- ในการทำงานงบประมาณเพื่อการท่องเที่ยวควรจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยตรง- ข้อเสนอโมเดลด้านการท่องเที่ยวปลอดภัยอย่างยั่งยืนผ่านการผลิตอาหารผลไม้สมุนไพรของดีของเมืองไทยสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างยั่งยืน หรือ การท่องเที่ยวแบบใหม่ “โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใหม่” สร้างแลนด์มาร์คแบบใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิด BCG Smart Tourism หรือ creative economy- ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ และเลือกมาเที่ยวประเทศไทย เป็นการทวงคืนตำแหน่งมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยว

รายชื่อผู้อภิปราย	ประเด็นในการอภิปราย
นายกรวีร์ ปริศนานันท์กุล ฝ่ายรัฐบาล สส. พรรคภูมิใจไทย	<ul style="list-style-type: none">- การจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๕ ควรจัดทำงบประมาณสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งก่อนก่อนแพร่ระบาดของโควิด การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศ- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถูกตัดงบประมาณ ในหลายหน่วยงาน เช่น ททท. โดนตัดงบประมาณไปประมาณสองพันล้านบาท การที่สำนักงบประมาณตัดงบประมาณในส่วนนี้ หน่วยงานจะไม่มียกงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอในการดึงชาวต่างชาติ ดึงความเชื่อมั่น และนำเม็ดเงินกลับมาสู่ประเทศจากการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์เป็นปกติ ซึ่งเราคาดหวังว่าใน ปี ๖๕ นั้นสถานการณ์จะดีขึ้นจากการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศแล้ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียกงบประมาณส่วนนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในปี ๖๕ แสดงให้เห็นถึงการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณที่ผิดปกติ เป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่อาจนำมาใช้เพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิดได้
นายจักร์ตัน พัวช่วย ฝ่ายรัฐบาล สส. พรรคพลังประชาชน	<ul style="list-style-type: none">- การจัดสรรงบประมาณควรกระจายให้ทั่วถึง เนื่องจากทุกภาคส่วนล้วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับงบประมาณลดลงกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งที่การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า ๓ ล้านล้านบาทในปี ๒๕๖๒ โดยรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ ๖๓ มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงจะเห็นได้ว่าเราพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติในสัดส่วนที่สูงกว่านักท่องเที่ยวในประเทศ- ทางเดียวที่จะช่วยภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวได้ คือ งบประมาณจากภาครัฐที่จะกระตุ้นรายได้การท่องเที่ยว โดยโครงการคนละครึ่งของภาครัฐนั้น สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ส่วนหนึ่ง แต่ไม่สามารถฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวได้อย่างดี- เสนอให้จัดการท่องเที่ยวให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบ- หากภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว จะช่วยทำให้เศรษฐกิจในส่วนอื่นฟื้นตัวตามไปด้วย โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ จะสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่สูงขึ้นได้
นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ฝ่ายรัฐบาล สส. พรรคภูมิใจไทย	<ul style="list-style-type: none">- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเหมือน salesman ที่ประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวในประเทศภายใต้เงื่อนไขการได้รับวัคซีน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลับถูกตัดงบประมาณ โดยที่ไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ

รายชื่อผู้อภิปราย	ประเด็นในการอภิปราย
	<ul style="list-style-type: none">- งบประมาณที่ได้รับเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ รายจ่ายเพื่อพัฒนาไม่มีเลย- การจัดสรรงบประมาณควรแบ่งตามความสำคัญของกระทรวงของโครงการ- งบประมาณที่เหลืออยู่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเพียงพอไปจัดอีเว้นท์เพื่อชวนคนมาเที่ยวได้อย่างไร แล้วจะสามารถไปประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยได้อย่างไร- เมื่อเราสามารถเปิดประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยได้ จะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวขึ้นมาได้
นายพรชัย อินทร์สุข ฝ่ายรัฐบาล สส. พลังประชารัฐ	<ul style="list-style-type: none">- รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง จึงอยากให้รัฐบาลเชิญชวนคนไทยเที่ยวในประเทศก่อน ยังไม่อยากจะชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวภายในประเทศ เนื่องจากยังมีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อยู่
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สส. พรรคไทยศรีวิไลย์	<ul style="list-style-type: none">- ปัญหาปัจจุบัน รัฐบาลมีรายรับลดลง ไม่สามารถเก็บภาษีได้ เกิดจาก<ol style="list-style-type: none">๑. รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปปี เดิมปี ๒๕๖๒ มีประมาณ ๓.๐๖ ล้านล้านบาท เหลือแค่ ๓-๔ แสนล้านบาท ขาดไปกว่า ๒.๗ ล้านล้านบาท ภาษีที่จัดเก็บเข้ารัฐหายไปรวม ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท๒. รัฐบาลไม่สามารถหารรายได้จากสิ่งผิดกฎหมาย๓. นำไม่เพียงพอต่อพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อการส่งออก- จากแผนการฉีดวัคซีนที่ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้

ข้อมูล ณ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๑ น.

สรุปโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
